
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 3/2562 

วันที่  23 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอทรายทองวัฒนา ชั้น 2 

.............................................. 
ผู้เข้าประชุม  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุชาติ  เทพประชุม นายอําเภอทรายทองวัฒนา 

2 นายธานินทร์ภิญโญ ปลัดอําเภอ  
3 นายวิโรจน์ แสงหิรัญรัตนา ปลัดเทศบาลตําบลทุ่งทราย 

4 นายวัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์ วัชรพงษ์คลีนิค 

5 นส.รําพึง  ไม้แดง ท้องถิ่นอําเภอทรายทองวัฒนา 

6 นายพรชัย หอมจันทร์ กํานันตําบลถาวรวัฒนา 

7 น.ส.ปรารถนา ทองสนิทกาญจน์ ปลัดอําเภอ  

8 นายจํารัส อรุณวิง ภาคเอกชน 

9 นายย่อนมัทวรัตน์ ภาคเอกชน 

10 นางธนกร ขุนพิลึก ภาคเอกชน 

11 นางภัทรพร เทพจักร์ ภาคเอกชน 

12 นายมนตรี อ่อนสิงห์ ภาคประชาชน 

13 นางสมปอง พิลึก ภาคประชาชน 

14 นางติ๋ว ศรีพรมมา ภาคประชาชน 

15 นายทรงธรรม เครื่องไธสง ภาคประชาชน 

16 นางมานิตรโชหนู ภาคประชาชน 

17 นายลําปาง  เสริมสุข ภาคประชาชน 

18 นายถวิล  จําปาอ่ิม เกษตรอําเภอทรายทองวัฒนา 

19 นายณฐพงษ์  ผิวบาง พัฒนาการอําเภอทรายทองวัฒนา 

20 นางเกษร  ซาพิมพ์ ภาคประชาชน 

21 นายสัญญา ไม้หอม สาธารณสุขอําเภอทรายทองวัฒนา 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1   
2   



 
 
เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.  ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและนําเข้าสู่วาระต่างๆดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   ประธานกล่าวเปิดการประชุม  
   1.1จากการประชุมครั้งที่ 2/2562 ไดป้ระเด็นปัญหา  

1.1  อาหารปลอดภัย ( ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดพิษ ) 

1.2  ลดเสี่ยง ลดพุง ลดโรค ( ในทุกกลุ่มวัย ) 

1.3  การดูแลผู้สูงอายุ ( LTC ) 
   1.2   ในปี 2561  อําเภอทรายทองวัฒนาจะดําเนินการใน  3  ประเด็น  โดยให้มีการ
ติดตามผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

มอบหมายให้เกษตรอําเภอ เป็นแม่งานในประเด็นแรกท่ีทํา โดยให้ผนวกรวมทั้งงานด้านเกษตร   
ปศุสัตว์  และประมง ร่วมกันไปด้วย  ทั้งนี้ให้ประสานงานกับพัฒนาการอําเภอ  เพ่ือให้บริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น
การตลาด  การกระจายสินค้า  ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ของประชาชนในอําเภอทรายทองวัฒนาต่อไป  
ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ให้เน้นคุณภาพ และความสวยงามด้วย 
นายมนตรี อ่อนสิงห์ มาตรฐานด้านคุณภาพของอาหาร  ในแต่ละตําบลควรมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ตําบลละ
ประมาณ  3 – 5  ชนิด  เพื่อที่จะได้ไม่ซ้ํากัน  และเพ่ือเป็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของอําเภอทรายทองวัฒนาไปด้วย  
ประธาน   เห็นด้วย เพราะจะได้เป็นการคัดกรองผลิตภัณฑ์ก่อนว่าสามารถจําหน่ายได้ในระดับชุมชน  
ท้องถิ่น  หรือสามารถท่ีจะส่งไปจําหน่ายภายนอกพ้ืนที่ได้ 
 
ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
   3.1มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ร่างคณะทํางาน พช ต.และจัดทําแผนงานโครงการในการแก้ไข
ปัญหาของอําเภอทรายทองวัฒนา ในแต่ละประเด็นเข้ามาพิจารณา    
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
นายสัญญา ไม้หอม : 4.1   ร่างการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล(พชต.) ประกอบด้วย 
    3.1.1  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน  
    3.1.2  เกษตรตําบล   กรรมการ  
    3.1.3   พัฒนากรตําบล   กรรมการ  
    3.1.4   คร/ูอดีตข้าราชการครูในพ้ืนที่ กรรมการ  
    3.1.5  ประธาน/รองประธานอสม.ตําบล กรรมการ  
    3.1.6  ตัวแทนกลุ่มสตรีตําบล  กรรมการ  
    3.1.7  ตัวแทนผู้สูงอายุตําบล  กรรมการ  
    3.1.8  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    กรรมการและเลขานุการ  
    3.1.9  แพทย์ประจําตําบล  กรรมการและเลขานุการร่วม  



   ในเบื้องต้นจะส่งร่างการจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล(พชต.) 
ให้แต่ละตําบลไปพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในคณะกรรมการชุดตําบล  แล้วส่งรายชื่อมาให้ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)แต่งตั้งต่อไป 
นายมนตรี อ่อนสิงห์ ในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล(พชต.) ควรเพิ่มปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาด้วย 
ประธาน   เห็นด้วย เพราะควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยการเพ่ิมปราชญ์ชาวบ้าน 
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล(พชต.)ด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  
 
ประธาน: ควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ของ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล(พชต.)ด้วย 
นายสัญญา ไม้หอม เห็นควรเสนอ 

1.  เจ้าคณะตําบล 
2.  กํานัน 
3.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางมานิตรโชหนู ที่ปรึกษาพิเศษควรมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านด้วย 
ประธาน   เห็นด้วย เพราะเป็นผู้นําชุมชนโดยตําแหน่งอยู่แล้ว  และสามารถท่ีจะช่วยอํานวยความ
สะดวกในด้านการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล(พชต.)ได้อีกทางหนึ่ง 

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายมนตรี อ่อนสิงห์ ในแต่ละประเด็น ควรมีการกําหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมกํากับ 
นายสัญญา ไม้หอม เห็นควรนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล(พชต.)  ที่จะจัด 
การประชุมที่ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา  เพ่ือนําเสนอในภาพอําเภอต่อไป  
 
ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  
 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

      นางเกษร   ซาพิมพ์   บันทึกรายงาน 
      น.ส.ปรารถนา   ทองสนิทกาญจน์ ตรวจรายงานการประชุม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นปัญหาที่น ามาขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

อาหารปลอดภัย ( 
ข้าวปลอดสาร 
อาหารปลอดพิษ ) 

 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลายด้าน 

 
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลายด้าน 

  

 
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลายด้าน 

  

 
 

 นโยบายประเทศ 

 

 
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

 สถิติของการเกิดโรค 

 

  


